



Phụ lục
Vi trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023
(Đơn kèm Thông báo số 8/TB-TCLTR ngày 25 tháng 9 năm 2023 về việc tuyển dụng viên chức năm 2023)

Hạng chức danh nghề nghiệp	Số lượng	Vị trí việc làm	Trình độ chuyên môn, năng lực theo yêu cầu			
			Chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo	Tin học	Ngoại ngữ	Điều kiện khác
Hạng III	01	Giáo viên ngành Chăm sóc sắc đẹp	Cao đẳng trở lên chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ hoặc các chuyên ngành liên quan khác	Đạt kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông hoặc tương đương	Bậc 2 trở lên theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương	<ul style="list-style-type: none">- Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Chăm sóc sắc đẹp.- Có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghề nhân ưu tú, nghề sĩ ưu tú trở lên.- Năm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy. Có kiến thức về các môn học, mô-đun liên quan- Có chứng chỉ đào tạo ngành Chăm sóc sắc đẹp trong và ngoài nước.- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Trung cấp/Cao đẳng.- Tham gia công tác quản lý đào tạo và tuyển sinh của Trường.- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có kỹ năng làm việc nhóm.



						<ul style="list-style-type: none"> - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp từ 02 năm trở lên. - Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kỹ thuật Chế biến món ăn. - Có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghề nhân ưu tú, nghề sĩ ưu tú trở lên. - Có chứng chỉ đào tạo liên quan đến chế biến món ăn trong và ngoài nước. - Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Trung cấp/Cao đẳng. - Tham gia công tác quản lý đào tạo và tuyển sinh của Trường. - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, có kỹ năng làm việc nhóm. - Ưu tiên Ưu tiên trình độ thạc sỹ và ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp từ 02 năm trở lên.
Hạng III	01	Giáo viên ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn	Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn, Kỹ thuật nữ công hoặc các chuyên ngành liên quan khác	Đạt kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông hoặc tương đương	Bậc 2 trở lên theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương	